

**Phụ lục VI:**  
**PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THEO CÁC TIÊU CHUẨN CHỨNG NHẬN GIAI ĐOẠN 2022-2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH**  
*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /9/2022 của UBND tỉnh)*

STT	Nội dung nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian thực hiện
1	Tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm; quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP); các chính sách hỗ trợ việc áp dụng VietGAP theo Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của UBND tỉnh về hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.	Sở Nông nghiệp và PTNT	Sở Thông tin và Truyền thông; các Sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố	Thường xuyên
2	Tổ chức đào tạo, tập huấn kỹ thuật quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho cán bộ quản lý, cộng tác viên, nhà sản xuất, kinh doanh	Sở Nông nghiệp và PTNT	Các đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức có chức năng tư vấn, đào tạo VietGAP	Thường xuyên
3	Công tác quản lý nhà nước <i>(Kiểm tra, giám sát việc thực hiện áp dụng VietGAP của cơ sở; Kiểm tra, giám sát các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản; thanh tra kiểm tra định kỳ.....)</i>	Sở Nông nghiệp và PTNT	Các Sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố	Thường xuyên
4	Triển khai thực hiện các mô hình sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP trên địa bàn tỉnh. <i>(Sản phẩm trồng trọt: rau, quả, chè, cà phê, hồ tiêu, lúa; Cây ăn quả. Sản phẩm chăn nuôi: lợn, gia cầm, thủy cầm, bò sữa, ong; Sản phẩm thủy sản: cá các loại).</i>	Sở Nông nghiệp và PTNT  - Các huyện, thị xã, thành phố (mỗi địa phương	Các đơn vị có liên quan.	Hàng năm

		tối thiểu 02 mô hình/năm)		
5	Thực hiện hỗ trợ áp dụng VietGAP theo quy định tại Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của UBND tỉnh.	Sở Nông nghiệp và PTNT	Sở Tài chính; các Sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố	Thường xuyên
6	Tổ chức các hội thảo, hội nghị tổng kết mô hình nhằm đánh giá hiệu quả đạt được, phương hướng để triển khai nhân rộng các mô hình.	Sở Nông nghiệp và PTNT	Các Sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố	Hàng năm
7	Hỗ trợ xúc tiến thương mại cho các sản phẩm được cấp giấy chứng nhận VietGAP: xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho các sản phẩm; hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm được chứng nhận VietGAP và các tiêu chuẩn tương đương.	Sở Công thương	Sở Nông nghiệp và PTNT, các Sở, ngành có liên quan	Thường xuyên
8	Giới thiệu sản phẩm được chứng nhận VietGAP, quảng bá rộng rãi đến người tiêu dùng; lồng ghép tuyên truyền phổ biến hiệu quả, lợi ích từ việc áp dụng quy trình VietGAP; các chính sách hỗ trợ nhằm khuyến khích người sản xuất nông nghiệp, thủy sản áp dụng quy trình VietGAP vào sản xuất.	Sở Thông tin và Truyền thông	Sở Nông nghiệp và PTNT, các Sở, ngành có liên quan	Thường xuyên